

สรุปมติและสาระสำคัญจากการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ของภาคคณะสงฆ์ โดยได้ขอความร่วมมือเจ้าคณะจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการบูรณาการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบผลการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคคณะสงฆ์ ส่วนราชการทุกกระทรวง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และได้สรุปผลการดำเนินงานเสนอในการประชุม คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓.๒ การแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๐

มติที่ประชุม รับทราบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีสาระที่สำคัญ ดังนี้

“ให้อธิบดีกรมการศาสนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งรองอธิบดีกรมการศาสนา คนหนึ่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้กรมการศาสนาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”

๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุม รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รายละเอียดตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓.๔ การดำเนินการถอดบทเรียนจากกรณีเหตุการณ์ช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานการถอดบทเรียนจากกรณีเหตุการณ์ช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ต่อกรณีการลงพื้นที่ดำเนินการสัมภาษณ์และถอดบทเรียนที่มณฑลฟุตบอลและโค้ชติดในถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย โดยต้องตรวจสอบประเด็นที่จะสัมภาษณ์และคัดกรองการผลิตสื่อที่ไม่ขัดต่อสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองที่ทีมฟุตบอลและโค้ชควรได้รับ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการถอดบทเรียนจากกรณีดังกล่าวสามารถอ้างอิงข้อมูลจากจดหมายเหตุที่บันทึกเหตุการณ์และภาพประวัติศาสตร์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำโดยรวบรวมข้อมูลและมีการสัมภาษณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบด้านอยู่แล้ว

๓.๕ การจัดทำหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนา” โดยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

มติที่ประชุม รับทราบการจัดทำหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนา” และ “หลักสูตรสมาธิสำหรับประชาชน” ซึ่งได้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำร่างหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนาแล้ว และจะทดลองใช้ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ ๑๒ แห่งทั่วประเทศ สำหรับหลักสูตร “สมาธิสำหรับประชาชน” อยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำร่างหลักสูตรดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเห็นควรขอความร่วมมือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามภารกิจของหน่วยงาน คือการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นรากฐานของการต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อประสานงานการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

๓.๖ การคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งข้อมูลการประเมินตนเองของชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีจำนวนมาก โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ มอบให้ฝ่ายเลขาพิจารณาหาแนวทางเพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ถูกต้อง น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ก่อนจะประกาศยกย่องในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การประชาสัมพันธ์คุณธรรมในสังคมไทยตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

มติที่ประชุม เห็นชอบกลยุทธ์การสื่อสารคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้เลือกคำที่ใช้สื่อสารให้เหมาะสมและมีความหมายด้านบวก และมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ลงในกรอบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ

๔.๒ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๑. แผนการดำเนินการขับเคลื่อนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๒ โดยให้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ในภาคส่วนต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานให้การส่งเสริมคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยปรับอนุกรรมการฯ ที่ไปทำงานการเมือง และที่มีภารกิจมากออก รวม ๖ คน และแต่งตั้งอนุกรรมการใหม่ จำนวน ๕ คน

๔.๓ การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยคณะกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอและแนวทางการดำเนินงานของอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งขอให้ปรับคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ตามที่คณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดไว้ ๕ ประการ คือ **พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ** ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการยินดีให้ความร่วมมือบูรณาการและประสานการทำงานกับคณะกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและมอบฝ่ายเลขานุการฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรมทุกภาคส่วน โดยในอนาคตอาจมีการรวบรวมผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง

๒. เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ต่อไปในช่วงระยะเวลาที่ เนื่องจากมีความครอบคลุมที่เหมาะสมและเริ่มเป็นที่จดจำแล้ว โดยจะเน้นสร้างความเข้าใจและขยายความเรื่องของการรับผิดชอบใน “วินัย” และเรื่องของจิตสาธารณะใน “จิตอาสา” ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปรับคุณธรรมตามข้อเสนอดังกล่าวนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต

๔.๔ การขับเคลื่อนงานธรรมภิบาลโดยสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมภิบาล โดยสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมภิบาล

มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอและแนวทางการดำเนินงานของสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมภิบาล และมอบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประสานเชื่อมโยงการดำเนินการร่วมกันต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

การเสนอของงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำกรอบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อจะได้นำมติที่ประชุมเสนอต่อสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป